



มูลนิธิปัญญาวุฒิ เลขที่ ๖๓/๒๕๕ หมู่บ้านสัมมากรราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

KT๑๕๘/๖๖

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น ๗”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น ๗” ๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

เนื่องด้วยมูลนิธิปัญญาวุฒิ เล็งเห็นสาธารณประโยชน์ของโครงการ “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น ๗” ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมค้นหาเยาวชนต้นแบบ สำหรับเป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนทั่วไป โดยบรรณรักษ์ให้เยาวชนไทยได้คิดดี ทำดีทั้งกาย วาจา ใจ ชำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างสรรค์ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น ได้พัฒนาทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ให้ห่างไกลการพนันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาการพนันได้ส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทยอย่างยิ่ง ดังนั้นทางมูลนิธิฯ จึงมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยห่างไกลการพนันทุกรูปแบบ ผ่านโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น ๗ และผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ผู้ปกครองเข้าถึงสื่ออย่างรู้เท่าทัน เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีแก่เด็ก และเยาวชนทั่วประเทศ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางโครงการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน อนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และร่วมส่งนักเรียนอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น ๗ เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท พร้อมชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เพียงอัปเดตประวัติโอแสดงความสามารถพิเศษ ร้อง เล่น เต้น แสดง ความยาวไม่เกิน ๓ นาที เป็นรายบุคคล สมัครได้ที่ www.kidssai.com ตั้งแต่ ๑๘ สิงหาคม ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ส่งรายละเอียดโครงการฯ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายคัมภีร์ ภาคสุวรรณ)

ประธานมูลนิธิปัญญาวุฒิ



KIDSSAI

THAILAND SEASON 7

เปิดรับสมัคร

เยาวชน อายุ 13-18 ปี ส่งคลิปแสดงความสามารถพิเศษ

เข้าร่วมการประกวดแข่งขันเป็น **สุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์**

เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน

ชิงรางวัลทุนการศึกษา ป.ตรี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า **1 ล้านบาท**

พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง

สมัครได้ที่ www.kidssai.com
18 ส.ค. - 23 พ.ย. 66

สแกนแชทกับแอดมิน



ห้ามพลาด! แชมป์ซีซั่น 7 อาจเป็นคุณ